

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

SIMAT – เขาก็ว่าของมันแพงแล้ว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาจั่วหัว... หรือมันอาจจะเข้าทางของใครๆ หลายคนที่มองว่าราคาหุ้น หรือ SET Index

มันแพงแล้ว ราคาเต็มมูลค่าไปแล้ว ตั้งแต่ระดับ 1300+/- มากี่เอ้อย่างนี้ จนกระทั่งต้องมองกันไปถึงปี 2564 กันเลย ก็ยังได้แค่ 1400-1450 เท่านั้นเองแหละนะ... ดังนั้น การขึ้นแล้วอ่อนตัวลงแรงๆ ในวันวาน ก็อาจจะเริ่มเป็นไปได้ หรือเข้าทางที่ต้องขาย ไม่ว่าจะขายทำกำไร หรือแม้แต่ขายลงทุน ก็ต้องขายด้วยแหละ เพราะนี่มันเป็นระดับของปี 2564 อย่างที่ผมนักกล่าวไว้... นี่ขนาดยังไม่พ้นไตรมาส 3/63 เลยนะ แล้วต่อไป จะเล่นอะไร ยังไม่ทันต่อล่ะนั้น... เหนือเมฆลองเข้าไปดูเรื่องของคลื่นแอลเลียดที่นับไว้ก่อนหน้านี้ การขึ้นใน ระลอกนี้ หรือขานี้ นั่น ก็อย่างที่กล่าว จะขึ้นได้ถึงไหน โอกาสที่จะต้องลงมากอีกระลอก หรือ อีกขาหนึ่ง ยังมี เรียกว่า ยังไม่ครบขา ของคลื่น 4 นั่นเอง หากครบขาครบคลื่นเมื่อไหร่ ก็จะต้องขึ้นเป็นคลื่น 5 ได้อย่างเต็มตัว... ทีนี้ ปัญหาหนึ่งอยู่ที่เคยกล่าวไว้ จะขึ้นไปถึงไหน แล้วค่อยลง แล้วถ้าจะไม่ลงละ เรียกว่าขึ้นเป็นคลื่น 5 เลย จะได้อะไร คำตอบ ก็คือ ได้อีกนั่นแหละ แต่ต้องมีเงื่อนไข... เอาตรงๆก่อน ระดับ 1450+/- ที่ผ่านมามากๆ นี่นั้น จะเริ่มลงอีกขาได้หรือยัง คำตอบก็เอาตามรูปแบบของแนวโน้มขาขึ้น ก็ต้องบอกว่ายัง ถ้าไม่หลุดระดับ 1380 ลงมาเสียก่อน แนวโน้มของการขึ้น ก็ยังคงหวังการขึ้นถึงพื้นที่ 1500-1550 ได้ต่อไป แล้วอาจจะ ถึงระดับ 1600 เลยด้วยก็ได้ แล้วค่อยลงหนักๆ ตามมาอีกที... แต่ถ้าจะเลือกลงจากระดับ 1450+/- นี่นั้น ก็ต้องให้เห็นการต่ำกว่า 1380 เสียก่อน หรือ หลุด 1350 เหนี่ย ยิ่งใช่เลย... แล้วจะลงอีกขาหนึ่ง ที่ลึกๆ นะ

ดูตามเกม... ก็เลยต้องกลับมาว่ากันที่หุ้นเล็กๆ หรือหุ้นกลางๆ กันเสียหน่อยดีกว่า จริงๆ

ก็จะบอกว่า ตลาดอาจจะพักตัวอีกวันสองวัน ก็ไม่แปลกนะ ... ระหว่างนี้แหละ หุ้นเล็กๆ ก็คงมาตีต่อกันอีกที

- แนวรับ** : ... 3.14-3.06 หรือ ไม่หลุดต่ำกว่า 3.00 ไว้เท่านั้น
- เป้าหมาย** : ... 4.00-4.20 (ว่าตามโครงสร้างย่อย และกลางๆ)

Price Chart...(SIMAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SIMAT... จริงๆ แล้ว ระดับราคาที่เราเห็น MA. เริ่มมีการเรียงตัวในรูปแบบ Bullish Pattern in MA. จะอยู่ที่ราคา 2.0 นั้นแปลว่า เรามีโอกาสคาดหวังการขึ้นไปได้ถึงระดับ 4.0... ซึ่งก็บังเอิญไปสอดคล้องกับเป้าหมายของรูปแบบ Pattern ระยะสั้น ในภาพนี้ การที่ผ่านระดับ 3.0 ขึ้นมาได้ การจะคาดหวังระยะเป้าหมายก็ต้องมองไปที่ระดับ 4.0 ได้เช่นกัน... แล้วนั้น หากเราจะแอบเข้าไปดูในโครงสร้างระยะกลางๆ หน่อย เราก็จะเห็นว่า แนวต้านสำคัญในโครงสร้าง จะอยู่ที่ 4.0-4.2 ดังนั้น การซื้อเก็งกำไร แบบเล่นรอบในระดับราคานี้ อาจจะเรียกว่าคุ้มค่าอยู่ไม่น้อย... เพียงแต่เป็นหุ้นเล็ก ที่อาจจะไม่สร้างความมั่งคั่งนัก แต่ก็พอให้ได้ค่าเทอมนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคีย ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน